

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
CỤC PHÁT TRIỂN  
THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 409 /PTTTDN-TTĐT

V/v Mời nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ thương  
mại hoá kết quả nghiên cứu” hợp tác với  
Vương quốc Anh

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017

IN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
Số: 851  
Ngày: 15/8  
huyện: Cô Chi / Liễu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 21027  
Ngày: 10/8/17  
Chuyên:

**Kính gửi: Ban lãnh đạo Đơn vị**

Trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam (Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vương quốc Anh), Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTĐN) phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh đã thực hiện Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nghiệp - Leaders in Innovation Fellowships” lần thứ ba tại Vương quốc Anh diễn ra tốt đẹp. Tiếp tục thành công của khóa trước, Cục PTTTĐN tổ chức chương trình đào tạo lần thứ 4 tại Vương quốc Anh vào thời gian dự kiến từ 04/12 đến 15/12/2017.

Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao năng lực cho các nhà khoa học, nhà sáng chế, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại hoá kết quả nghiên cứu, đặc biệt là các giải pháp sáng tạo có ý nghĩa thực tiễn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước. Chi phí cho khóa đào tạo tại Vương quốc Anh bao gồm vé máy bay, đi lại và ăn ở được Quỹ Newton tài trợ.

Cục PTTTĐN kính mời các nhà khoa học, các nhà sáng chế quan tâm đăng ký trực tuyến đề xuất ý tưởng tới địa chỉ email: [lif.natec@gmail.com](mailto:lif.natec@gmail.com) trước 17h00 ngày 14/09/2017 (Đường dẫn đăng ký đề xuất trực tuyến và các thông tin liên quan được đăng tải trên trang điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: <http://www.most.gov.vn> và <http://www.tsc.gov.vn>).

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các ứng viên tham gia dự tuyển chương trình đào tạo tại Vương quốc Anh, Cục PTTTĐN tổ chức 2 buổi tư vấn và hướng dẫn ứng viên hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo tiêu chí của chương trình và giải đáp những thắc mắc liên quan đến chương trình vào ngày 17/08/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngày 22/08/2017 tại Thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Chị Nguyễn Thu Nga – Phụ trách Đào tạo – Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục PTTTĐN, điện thoại: 094 582 9898, email: [ngant.most@gmail.com](mailto:ngant.most@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTĐT.

KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG  
  
Phạm Đức Nghiệm

## **Quỹ Newton Việt Nam**

### **Thông báo mời nộp hồ sơ chương trình**

**“Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học –**

**Leaders in Innovation Fellowships” năm 2017**

Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam năm thứ 4, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Cục PTTTĐN), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Viện Hàn lâm/ Royal Academy of Engineering) mời các nhà khoa học, các nhà sáng chế Việt Nam có sản phẩm sáng tạo có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia chương trình đào tạo **“Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học”** (Chương trình “Leaders in Innovation Fellowships” - LIF).

**Mục tiêu của chương trình là đào tạo nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác quốc tế cho các nhà khoa học Việt Nam trong việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Đối tượng thụ hưởng của chương trình là các nhà nghiên cứu đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các sản phẩm sáng tạo của mình.**

### **I. Nội dung chương trình**

Chương trình LIF Việt Nam năm 2017 được thiết kế gồm các giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1: Đào tạo cơ bản về thương mại hóa kết quả nghiên cứu trước chuyên tập huấn tại Vương quốc Anh, do Cục PTTTĐN phối hợp với các giảng viên đến từ Vương quốc Anh thực hiện.

- Giai đoạn 2: Tập huấn trong 2 tuần từ 4-15/12/2017 tại London, Vương quốc Anh cho 14 nhà sáng chế Việt Nam và 1 đại diện của Cục PTTTĐN, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia quốc tế và sự bảo trợ của Viện Hàn lâm. Khóa học sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng cập nhật về mô hình kinh doanh khoa học công nghệ, phát triển và thuyết phục khách hàng, dựa trên kinh nghiệm thành công của các doanh nghiệp Vương quốc Anh. Các học viên cũng sẽ có cơ hội tham vấn, thực hành và kết nối với mạng lưới chuyên gia của Viện Hàn lâm và các nước khác tham gia Quỹ Newton.

- Giai đoạn 3: Các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và kết nối tại Việt Nam cho các nhà sáng chế Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của Cục PTTTĐN và sự cộng tác của các Viện Nghiên cứu/Trường Đại học có ứng viên tham gia.

### **II. Tiêu chí hợp lệ tham gia chương trình**

Các nhà nghiên cứu muốn nộp hồ sơ tham dự chương trình cần đáp ứng các tiêu chí hợp lệ sau:

1. Có quốc tịch Việt Nam, hiện đang cư trú và làm việc tại Việt Nam;